

THAM LUẬN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị

Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang trình bày tham luận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lời đầu tiên xin gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa Hội nghị!

Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, và nhất là chuyên đề năm 2024 “ *Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ*” bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về rất nhiều điều cần phải học hỏi.

Trong đó tôi tâm đắc nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò tiên phong, gương mẫu.

Nêu gương là phương pháp tốt nhất để tuyên truyền vận động, thuyết phục, tập hợp quần chúng, người lao động. Muốn quần chúng làm theo, bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương tốt về mọi mặt trong đời sống và công tác. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh: chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, càng cần phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập, sinh hoạt trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi, mọi lĩnh vực. Điều đó không tự nhiên mà có, mà phải tu dưỡng rèn luyện hàng ngày, trải qua quá trình phấn đấu không ngừng. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Bác Hồ là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động mà mỗi chúng ta cần phải học tập và làm theo.

Tôi đã vận dụng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và làm theo phù hợp với chức trách nhiệm vụ. Với vai trò trách nhiệm của mình, tôi xác định mình phải gương mẫu, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, biết lắng nghe, không ngừng học hỏi, lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, người lao động trong đơn vị. Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty quan tâm đến người lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Tăng tính phê bình thẳng thắn và nghiêm túc tự phê bình khi có khuyết điểm để khắc phục. Thực hành tiết kiệm từ những việc nhỏ như tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, điện, nước ... để mọi nhân viên thấy việc làm theo chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, là những việc làm thường ngày của mỗi người.

Từ những kết quả trên, hàng năm tôi đạt danh hiệu lao động giỏi, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn viên công đoàn xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Để có được thành tích trên, bài học kinh nghiệm rút ra để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là:

1. Mỗi cá nhân phải xác định việc học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết. Tấm gương của Bác rất bình dị gần gũi đời thường ai cũng có thể học theo, từ những điều nhỏ nhất trong công việc, đời sống hàng ngày xung quanh chúng ta.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục, rèn luyện; xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời phát hiện các điển hình của cá nhân, tập thể để biểu dương khen thưởng.

3. Phải kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở đơn vị.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp.

5. Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Xây dựng các quy định chuẩn mực về đạo đức, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo tại đơn vị.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tính Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất năng lực

và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên là hạt nhân tiên phong gương mẫu, tiếp tục vận dụng việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, vừa hồng vừa chuyên, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là động lực để sớm thực hiện hóa khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc TW vào năm 2030 theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Một lần nữa thay mặt cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức Hội nghị đã tạo điều kiện cho tôi được chia sẻ với Hội nghị về nhận thức, về thành tích và kinh nghiệm trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

